

Số: /SYT-TTr

Thanh Hóa, ngày tháng 4 năm 2022

V/v rà soát các hoạt động liên quan đến lĩnh vực mô, tế bào gốc máu cuống rốn.

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh

Thực hiện Công văn số 1911/BYT-PC ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động lĩnh vực mô, tế bào gốc máu cuống rốn của công ty, văn phòng đại diện trên địa bàn tỉnh; Theo đó vừa qua có tình trạng một số công ty, văn phòng đại diện của pháp nhân nước ngoài thực hiện trong lĩnh vực mô, tế bào gốc tại Việt Nam mà chưa được cấp phép, thực hiện các hoạt động như tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển tế bào gốc máu cuống rốn ra nước ngoài lưu giữ. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng mô theo đúng quy định của pháp luật; Giám đốc Sở Y tế đề nghị Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đặc biệt là các cơ sở chuyên khoa Sản hoặc có chuyên khoa Sản thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tuyên truyền trong đơn vị các quy định hoạt động tiếp nhận, vận chuyển mô máu cuống rốn là những hoạt động thuộc phạm vi của ngân hàng mô. Các cơ sở hoạt động lĩnh vực này phải được cấp phép hoạt động ngân hàng mô theo quy định tại Điều 35 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác; Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người; Nghị định số 118/2016/NĐ-CP ngày 22/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2008/NĐ-CP ngày 29/4/2008 của Chính phủ và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

2. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát trong đơn vị các hoạt động liên quan đến việc thu thập, lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển mô, tế bào gốc máu cuống rốn. Đồng thời kịp thời phát hiện, thông báo về Sở Y tế đối với những cơ sở có những hoạt động về thu thập, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển mô, tế bào gốc máu cuống rốn chưa được cấp phép hoạt động hoặc chưa đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang điện tử ngành;
- Lưu: VT, TTr. (HVL)20

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thái Hoà